



ประกาศคณะศึกษาศาสตร์

เรื่อง กำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมความเป็นครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสี่ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒)

กิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตจะต้องเข้าร่วม เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา เพื่อออกไปประกอบวิชาชีพครู หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุชัดเจนว่าให้สถาบันการศึกษากำหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ เป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม

เพื่อให้การผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้กำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมความเป็นครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) ไว้เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

ชั้นปี	ประเภทกิจกรรม/ชื่อกิจกรรม/ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม
๑	กิจกรรมทางวิชาการ – EDU EXHIBITION และโครงการทางวิชาการที่คณะฯจัดให้กับนักศึกษา (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)
	กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย - งานผ้าไทย งานวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)
	กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่น และรักในอาชีพครู – การเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่น และรักในอาชีพครู (ไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์) (ภาคเรียนที่ ๑)
๒	กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา - โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและเพศสัมพันธ์ (ภาคเรียนที่ ๑)
	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ + กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิต ประชาธิปไตย - EDU SPORT DAY กีฬาศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ (ภาคเรียนที่ ๒)
	กิจกรรมทางวิชาการ – EDU EXHIBITION และโครงการทางวิชาการที่คณะฯจัดให้กับนักศึกษา

ชั้นปี	ประเภทกิจกรรม/ชื่อกิจกรรม/ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม
๓	กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด - โครงการค่ายลูกเสือ (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)
	กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ - โครงการสาธิตศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาไทย ฯลฯ
	กิจกรรมทางวิชาการ - EDU EXHIBITION และโครงการทางวิชาการที่คณะฯจัดให้กับนักศึกษา
๔	กิจกรรมทางวิชาการ - นักศึกษาจัดนิทรรศการทางการศึกษาและนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ฝึกสอน ๑ และ ๒)
	กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา - จัดกิจกรรมหรือโครงการร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย(ฝึกสอน ๑ และ ๒) ฯลฯ
	กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือ จิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม - จัดโครงการจิตอาสา (ฝึกสอน ๒)
	กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่น และรักในอาชีพครู - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน ๒)
<p>หมายเหตุ : นอกจากกิจกรรมตามประกาศของคณะแล้ว ภาควิชาอาจมีการจัดกิจกรรมบูรณาการอื่นๆเฉพาะของภาควิชา นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมใดๆต้องมีร่องรอยของการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น เช่น ภาพถ่าย วุฒิบัตร หรือหลักฐานอื่นๆที่แสดงว่า นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นจริง และทำการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ในสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครูของ คณะศึกษาศาสตร์</p>	

กิจกรรมเสริมความเป็นครูตามโครงสร้างข้างต้นนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ หรือมีการสลับภาคเรียนจัดกิจกรรมจากเหตุจำเป็น ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาติดตามข้อมูลกำหนดการของกิจกรรมเสริมความเป็นครูของแต่ละภาคเรียน ทางประกาศของคณะศึกษาศาสตร์ เพจกิจกรรมนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

การรับรองกิจกรรมเสริมความเป็นครู จะมีระบบการรับรอง ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ให้กรอกข้อมูลในสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครูให้ครบถ้วน แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณารับรอง โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาจะเป็นผู้ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อนักศึกษาทำกิจกรรมครบตามที่หลักสูตรกำหนดแล้ว ให้ส่งเล่มที่หน่วยกิจการนักศึกษา เพื่อลงตราประทับรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยคณะฯจะประกาศแจ้งช่วงเวลาการส่งสมุดกิจกรรมเสริมความเป็นครูทุกภาคเรียน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ศิริพงษ์ เสาภายน)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์